



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

13 มกราคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

1. กัญชาเสรี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (บ้านเมือง, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ)

- ดร.พิพัฒน์ นนทนาภรณ์ นายกสมฯคนที่ 6 กวีชัยแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณี นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ โปสเตอร์รูปผู้ต่อต้านมติขยายกาฬสมกัญชาในห้างหลายแห่งว่าไม่ผิดกฎหมาย การขายแบบนี้เป็นการแพทย์แบบที่โปรโมทตรงไหน ไม่น่ามีแพทย์คนใดเอามาผสมกาฬเพื่อการรักษาแน่นอน ทางสภามหาวิทยาลัยในการใช้คดีบิดเบือนความเป็นจริงของกัญชา สร้างความสับสนในสังคม ขอให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากกัญชาอย่างเหมาะสมด้วยความรู้ความเข้าใจ นอกจากนี้ยังแสดงความห่วงใยปัญหาสภาล่มซ้ำซาก ไม่ผ่าน พ.ร.บ.กัญชา มุ่งแต่หวังผลทางการเมือง

2. กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เส้นทางเศรษฐกิจ

- พล.อ.ต.นพ.โกธสร วรดิถี และ ศ.พิเศษ ดร.เพียงฤทัย วรดิถี สามีภรรยาก่อตั้ง วรดิถีคลินิกเวชกรรมและกัญชาทางการแพทย์ เปิดให้บริการรักษาโรคทั่วไป และโรคที่รักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์กับประชาชน ฟรี ทุกวันพุธ ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ระบุ กัญชาทางการแพทย์ มีส่วนสำคัญในการเติมเต็มในการรักษา ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันให้ได้ผลดียิ่งขึ้น และสามารถทำให้ผู้ป่วยลดการใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบันได้ นับเป็นสมุนไพรมีคุณค่ายิ่ง จึงขอให้สนับสนุนให้สภาผู้แทนราษฎรผ่านกฎหมายกัญชา เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. เปิดหน่วยฉีดวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. แนวหน้า

-กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักอนามัย กทม. กลุ่มเซ็นทรัล และศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดหน่วยบริการความร่วมมือฉีดวัคซีนโควิด 19 แก่ประชาชนทั่วไป แบบ Walk in ให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แบบเติมโดส โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ที่สนใจสามารถ Walk in มาลงทะเบียนได้ที่หน้าจุดบริการ ในระหว่างวันที่ 19-25 ม.ค.2566 ตั้งแต่เวลา 10.00-20.00 น. ชั้น 5 โซน Atrium (ด้านหน้าทางเข้า Central Department Store)

2. ปชช.กังวลรัฐไร้มาตรการคุมโควิด


สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์

- นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย เผยการสำรวจทรรศนะของผู้ประกอบการและประชาชนถึงความกังวลจากการเปิดรับบท.จีน พบอันดับแรก คือ การไม่มีมาตรการป้องกันและรองรับการแพร่ระบาดของโควิด 19 ของภาครัฐ รองลงมาคือ ความเสื่อมโทรมของสถานที่ท่องเที่ยว และการแพร่ระบาดของโควิดรอบใหม่ ส่วนผลดี คือ ทำให้การท่องเที่ยวคึกคักขึ้น, การจ้างงาน การค้า การใช้จ่าย การลงทุน การเกษตร และเศรษฐกิจของประเทศไทยดีขึ้น

3. ยาด้านไวรัสโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า)

-น.พ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ ร.พ.วิชัยยุทธ โพสต์ กลุ่มเสี่ยง 608 โดยเฉพาะคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิดเข็มกระตุ้น เมื่อติดเชื้อไวรัสโควิด แพทย์ควรให้ยาด้านไวรัสที่มีประสิทธิภาพสูง คือยาแพ็กซ์โลวิดชนิดกิน หรือยาเรมเดซิเวียร์ชนิดฉีด ไม่ควรให้ยาโมลนูพิราเวียร์ เพราะโมลนูพิราเวียร์ป้องกันการป่วยหนักหรือเสียชีวิตได้ไม่ดีเท่ายาแพ็กซ์โลวิดหรือเรมเดซิเวียร์ นอกจากนี้ คนมีความเสี่ยงสูงมากที่จะป่วยรุนแรง หรือมีโอกาที่เชื้อไวรัสโควิดจะคงอยู่ในร่างกาย (persistent) เป็นเวลานานทำให้ป่วยแล้วป่วยอีก แนะนำรีบให้ยาด้านไวรัส 2 ชนิดคือ แพ็กซ์โลวิดและเรมเดซิเวียร์คู่กัน (dual) เพราะให้ยาตัวใดตัวหนึ่งอาจให้ผลลัพธ์ดีไม่เท่ายา 2 ชนิดพร้อมกัน บางคนอาจเสริมด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดสำเร็จรูป Evusheld ตั้งแต่ต้น ต้องรีบใช้ Evusheld ให้หมด เพราะในอนาคตเชื้อไวรัสสายพันธุ์ XBB เชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่เข้าไทยเมื่อไหร่ Evusheld จะใช้ป้องกันและรักษาไวรัสสายพันธุ์ XBB ไม่ได้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
โครงการจัดระบบบริการแพทย์อาสา สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (acnews, thailandplus, thaigov, hfocus) - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ขึ้นชม “โครงการจัดระบบบริการแพทย์อาสา รพ.สต.เกาะหมาก” จับมือ “โครงการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ” (Thai Sky doctor) ช่วยนำผู้บาดเจ็บฉุกเฉินจากอุบัติเหตุตกจากที่สูง ในพื้นที่ ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด ส่งต่อรักษาที่รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี อย่างรวดเร็ว และได้รับการผ่าตัดจนอาการปลอดภัย	-
ยาต้านไวรัส HIV สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ผจก., มติชน, bangkokbiznews, hfocus, tnn, thereporters, mcot, thailandplus) - นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุมหรือแนวทางการจัดบริการยาป้องกันก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี (PrEP) โดยมีผู้แทนจากรพ.และองค์กรภาคประชาสังคม พร้อมกับเครือข่ายคนทำงานด้านเอดส์ เข้าร่วมประชุม จากที่ผ่านมารณิภาติเครือข่ายและภาคประชาสังคม มีความกังวลเรื่องการจัดการบริการเพร็พที่นำจ่ายโดยอาสาสมัครองค์กรภาคประชาสังคม ภายใต้ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข 3 ฉบับ มอบหมายให้ดำเนินงานในความควบคุมของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม เภสัชกรรม และเทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ศูนย์การแพทย์บางรักด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และสถาบันบำราศนราดูร ร่วมจัดบริการและดูแลกำกับคุณภาพการจัดการบริการของสวิงคลินิก และคลินิกเทคนิคการแพทย์ฟ้าสีรุ่งรามคำแหง พร้อมเปิดให้บริการร่วมได้ ภายใน 1 สัปดาห์	-
แพทย์แนะวิธีป้องกันตนให้ปลอดภัย หากต้องเผชิญกับฝุ่นจิ๋ว PM2.5 สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, มติชน, ผจก., bangkokbiznews, hfocus) - นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ฝุ่นละออง PM2.5 ที่มีค่าเกินมาตรฐาน ถือได้ว่าเป็นมลพิษทางอากาศที่อันตรายต่อสุขภาพของประชาชน สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ ได้แนะแนวทางป้องกันตนเอง จากฝุ่นละออง PM2.5 ด้วยการสวมหน้ากาก N95 ป้องกันฝุ่น หากไม่มีให้สวมหน้ากากอนามัย หลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกบ้านในบริเวณที่มีค่ามลพิษอากาศสูง โดยเฉพาะกลุ่ม หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่น PM2.5 เช่น การเผาขยะ การเผาหญ้า	-
กรมอนามัยรณรงค์ “ลดควัน ลดฝุ่น” ช่วงตรุษจีน สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ผจก., มติชน, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง TNN,NBT, js100, Chiangmainews, newtv, thebangkokinsight, mcot, prd) - นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนลดควัน ลดฝุ่น ด้วยการเลือกใช้รูปขนาดสั้น เลือกรถจักรยานยนต์ กระจกใส และใช้รถจักรยานยนต์ที่สะอาด อย่านั่งรถตาม ขอบให้เลี่ยงการจุดธูป เผากระดาษในที่มีอากาศถ่ายเทไม่สะดวก และให้สวมหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นขนาดทำพิธี ส่วนการทิ้งขี้เถ้าธูปต้องปิดฝามัดถุงให้แน่น ก่อนนำไปกำจัด ขณะเดียวกัน การซื้อของไหว้เทพเจ้าควรเลือกซื้อที่สะอาด เลือกซื้อจากสถานที่ที่มีความน่าเชื่อถือ มีเครื่องหมายรับรองจากทางราชการ หากเป็นประเภทเนื้อสัตว์จะต้องเลือกเนื้อที่สดใหม่ ไม่มีสีคล้ำและไม่มีกลิ่นเหม็น ส่วนผักผลไม้ไม่ต้องเลือกที่สดใหม่ ไม่เหี่ยวเฉา ไม่มีคราบขาวของยาฆ่าแมลง และขนมหวานให้เลือกที่ไม่มีสีฉูดฉาด และต้องดูวันหมดอายุก่อนตัดสินใจซื้อ	-
อก.จับมือเครือข่ายพันธมิตร วิจัยยาขับเหล็ก Deferasirox สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ไทยโพสต์, ผจก., สำนักข่าวไทย,มติชน, mcot, thailandplus pptvhd36) - นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องการดำเนินงานโครงการวิจัยทางคลินิก เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพันธุศาสตร์ของยา Deferasirox กับ ม.มหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ดำเนินงานวิจัยทางคลินิก เภสัชจลนศาสตร์ และเภสัชพันธุศาสตร์ ของยาขับเหล็ก Deferasirox ดีเฟอราซิร็อก ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยชาวไทย รวมทั้งเกิดการพัฒนางานองค์ความรู้ใหม่ๆ และผลทางคลินิกของยา Deferasirox ให้แก่วงการแพทย์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการรักษา และติดตามผลการรักษาผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย เพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี	-
อย.แนะ 4 วิธี เลือกอาหารไหว้เจ้าให้อุ่นใจ ห่างไกลโรค สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ไทยรัฐ, สำนักข่าวไทย, Radio-สวท., mcot, nation, tnn, bangkokbiznews, Chiangmainews, thebangkokinsight, newtv, mcot, ch7, prd, pptvhd36, thailandplus) - นพ.วิทิต สฤษดิ์ชัยกุล รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า เทศกาลตรุษจีนถือเป็นประเพณีที่สำคัญที่สุดของชาวจีน ซึ่งคนไทยเชื้อสายจีนมักมีการจับจ่ายซื้ออาหารสำหรับกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบรรพบุรุษ เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ ซึ่งหากไม่ระมัดระวังในการเลือกซื้อ อาจได้รับอันตรายจากอาหารที่ไม่มีคุณภาพและไม่ปลอดภัยในการบริโภค โดยควรเลือกซื้ออาหารที่ปรุงสดใหม่ ไม่มีกลิ่น สี หรือรสชาติผิดปกติ และเลือกซื้อจากสถานที่ผลิตและจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สธ. เพิ่มการเฝ้าระวังความปลอดภัยไซเบอร์ หลังพบการโจมตีเพื่อแฝงเว็บพนันออนไลน์</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ, มติชน, workpointtoday, acnews, thejournalistclub)</p> <p>- นพ.อนันต์ กนกศิลป์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัด สธ. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยจากการแฝงเว็บไซต์พนันออนไลน์ กับผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด สธ.ทั่วประเทศ ตามที่ได้รับการประสานจาก ศปช. สกมช. เมื่อเดือน ธ.ค.65 ว่า พบการโจมตีเว็บไซต์เพื่อนำลิงก์เว็บไซต์การพนันออนไลน์เข้าไปแฝง โดยเมื่อตรวจสอบเว็บไซต์ของกระทรวงสาธารณสุขจากช่องทางค้นหาของ Google พบมีเว็บไซต์แฝงกว่า 8 ล้านรายการ จึงให้เพิ่มมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทั้งนี้ จะแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ มาตรการระดับประเทศ มาตรการจากส่วนกลาง และมาตรการเชิงพื้นที่ พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดตรวจสอบเว็บไซต์ของหน่วยงานตนเอง หากพบว่าถูกโจมตีให้ระงับการเข้าถึง ตรวจสอบและแก้ไขทันที</p>	-
<p>แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ) เว็บไซต์ (prd) (เพิ่มสื่อ)</p> <p>- นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทย์ฯ เป็นประธานเปิดการสัมมนาโครงการจัดทำแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อย่างสมเหตุผล (Rational Laboratory Use, RLU) ครั้งที่ 1 โดยสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการร่วมมือกับ มหาวิทยาลัย ราชวิทยาลัย และตัวแทนรพ.สังกัด สป.สธ. ทั่วประเทศ สร้างต้นแบบระบบการบริหารจัดการและการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้ประกอบการตัดสินใจ ทั้งในการคัดกรองวางแผนดูแลสุขภาพ วินิจฉัย รักษา และติดตามผล เพื่อให้เกิดความเหมาะสม คุ่มค่า และเป็นประโยชน์ ลดความเสี่ยงที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย</p>	-
<p>ตีพิมพ์วิธีการทวนสอบเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, คมชัดลึก, thailandplus)</p> <p>- นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทย์ฯ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทวนสอบเครื่องตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในเขตสุขภาพที่ 7 จังหวัดกาฬสินธุ์และร้อยเอ็ด” เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน</p>	-
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (chiangmainews, hfocus)</p> <p>- กรมอนามัยชี้แจง กรณีที่มีการโพสต์ข้อความว่าเห็ดเข็มทองจากเกาหลีและในไทย ทั่วๆไปห้ามกินเด็ดขาด เพราะมีพิษจากไวรัสโควิด 19 อันตรายถึงชีวิต พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์</p>	-
<p>รอยสะดุดทางวิชาชีพพยาบาลไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-รศ.รักษนก คชไกร อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึง ผลสำรวจวิจัยจากพยาบาลวิชาชีพกว่า 2,000 รายทั่วประเทศไทย เมื่อประมาณ 3 ปี ที่ผ่านมา ก่อนช่วงวิกฤติโควิด-19 พบว่ามี พยาบาลวิชาชีพที่ประสบปัญหาจากการทำงาน จนมีความคิดจะลาออกถึงร้อยละ 70.8 สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความไม่พึงพอใจสะสมของสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ทำให้ไม่มีความสุขในการทำงาน การขาดอัตรากำลัง ประกอบกับสถานการณ์การเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆของประชาชนไทยมีมากขึ้น ทำให้ภาระงานหนักมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องจากผลสำรวจทั่วโลก อาทิ ประเทศโปแลนด์ สำรวจพบพยาบาลวิชาชีพคิดจะลาออกถึงร้อยละ 50 ในขณะที่ทางแอฟริกาใต้ พบร้อยละ 55</p>	-
<p>MoU ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านประกันภัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Taladbandee banmuang naewna siamturakij prachachat siamrath TransportJournalNewspaper)</p> <p>-ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. และ พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สรพ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) เพื่อดำเนินงานร่วมกันใน 3 ด้าน คือ 1. ร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 2. สำนักงาน คปภ. สนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจประกันภัย มีผลิตภัณฑ์ที่รองรับการเข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานการรับรองคุณภาพ และ 3. สรพ. จะสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้สถานพยาบาล บุคลากรด้านสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการของสำนักงาน คปภ. และการประกันภัย</p>	-